

VĂN HÓA - GIẢI TRÍ

## Á quân Thần tượng Bolero Tô Ngọc Hà: "Tôi là kẻ khù khờ với nghệ thuật"

P.V 03/06/2023 - 16:54 (GMT+7)



Thành danh từ cuộc thi Thần tượng Bolero 2019, nhưng ca sĩ Tô Ngọc Hà không chọn con đường bon chen để tiến nhanh hơn. Cô muốn đi con đường chậm mà chắc, nghiêm túc.

Á quân Thần tượng Bolero Tô Ngọc Hà không ngại khi chuyển "màu" âm nhạc

Tô Ngọc Hà tốt nghiệp Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, từng là học trò của ca sĩ Anh Thơ. Năm 2019, cô giành ngôi Á quân Thần tượng Bolero. Đây là một bộ phận tốt cho một giọng ca trẻ, lại có ngoại hình nổi bật và được gọi là "Mỹ nhân Bolero" nhưng Tô Ngọc Hà lại không tranh thủ cơ hội bằng mọi giá để tên tuổi của mình được nhiều người biết tới.

Tô Ngọc Hà nói, cô chọn con đường làm nghệ thuật không bon chen, không toan tính. Thậm chí, như lời của nữ ca sĩ, bạn bè còn gọi cô là "kẻ khù khờ với nghệ thuật". Cô muốn đi con đường chậm mà chắc, mỗi lần giới thiệu tới khán giả sản phẩm âm nhạc phải là sự chần chừ, nghiêm túc và luôn luôn mới mẻ.



### Xem Nhiều Nhất

- 01 Đàm Thu Trang khoe ảnh con gái 3 tuổi phụ mẹ chăm sóc em út
- 02 Diện mạo gây chú ý của NS Hoài Linh tại trời Âu
- 03 Nhan sắc nữ phụ hot nhất "Vùng biển trong mơ" khiến đàn nhân vật nam "vừa gặp đã yêu"
- 04 Cặp sao chị em "phim giả tình thật" đình đám sắp kết hôn và lên chức bố mẹ



*Tô Ngọc Hà giành ngôi Quán quân Thần tượng Bolero năm 2019*

Nổi danh từ Bolero, nhưng Tô Ngọc Hà không đóng đinh trong dòng nhạc này. Thời gian gần đây, nữ ca sĩ biến ảo trong nhiều màu sắc âm nhạc với thể loại ballad nhẹ nhàng. Mới đây nhất, cô khiến khán giả bất ngờ khi tung MV nhạc trẻ *Mùa hè bóng cháy*.

*Mùa hè bóng cháy* là ca khúc mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, có giai điệu nhẹ nhàng, tươi trẻ. Câu chuyện MV xoay quanh tình yêu trong sáng, hồn nhiên và nồng nàn của một đôi trẻ quyện hòa với tình yêu quê hương, đất nước. Các cảnh quay trong MV được thực hiện dọc các bãi biển nổi tiếng ở Nam Trung Bộ như Quy Nhơn, Nha Trang...

Tô Ngọc Hà cho biết, ngay sau khi hoàn thành MV *Mùa hè bóng cháy*, cô và ê kíp đã bắt tay ngay vào việc lên ý tưởng để làm MV mới *Mùa đông nhớ anh* với ca khúc cũng do nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung sáng tác.

### MV "Mùa hè bóng cháy"



Từ khóa: # Tô ngọc hà # Mùa hè bóng cháy

#### Ý kiến của bạn

Nội dung bình luận có thể được biên tập lại trước khi xuất bản

Họ và tên \*

Email

Gửi bình luận

0 bình luận

(\*) Nội dung bắt buộc cần có

#### Tin Nổi Bật

Thi vào 10 Hà Nội: Sát ngày thi, bố gây áp lực, mẹ nỗ lực "giải cứu" con

Mẹ tự điều trị tay chân miệng cho con suýt gây hậu quả nghiêm trọng

Cô gái làm sale bán ô tô, không ngờ "chốt" luôn con trai của khách hàng

Xoay xử thế nào khi vừa nghỉ việc, hóa đơn tiền điện đã tăng gấp đôi?

Con bị bắt nạt ở trường, ông bố chỉ nhìn vài dòng, phụ huynh kia lập tức xin lỗi

Mặc đẹp không khó với áo sơ mi trắng

### Tin Cùng Chuyên Mục

XEM THEO NGÀY 7 THÁNG 7 Xen

**Chuyện 4 sao nữ tranh cãi giành chỗ đứng: Trò lố của gameshow?**

**Chủ tịch Trần Hùng Huy quá hot, khán giả "quên luôn" MONO dù diễn cùng đêm?**

Nếu không nói ra thì liệu bạn có biết MONO cũng đã xuất hiện trình diễn cùng đêm với Chủ tịch Trần Hùng Huy?

Con gái 3 tuổi của Đông Nhi có sở thích đặc biệt, bộc lộ năng khiếu "con nhà nòi"

Kim So Yeon lần đầu lộ diện sau nghi vấn bị chồng thao túng tâm lý

Nữ diễn viên "Nhà bà Nữ" và chồng sắp cưới lộ diện tình tứ ở sự kiện

**Đọc Thêm**